

# เสียงร้อง จาก ท้องดิน

## สุกทนพิษภัยสารเคมี คนพอกน้อยตั้งชมรมสู้

**ปี** 2543 ประเทศไทยมีมูลค่าการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชถึง 7.295 ล้านบาท ส่วนใหญ่นำเข้าจากสหรัฐมากที่สุด ปัจจุบันประเทศไทยขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรกว่า 314 ชนิด และรอการขึ้นทะเบียนอีกประมาณ 150 ชนิด

จังหวัดสกลนครมีพื้นที่ที่ใช้สารเคมีมากคือ อ.เมือง อ.โพนนาแก้ว อ.พังโคน อ.เต่างอย อ.พังโคน และอ.พรรณานิคม ซึ่งอำเภอเหล่านี้เป็นพื้นที่รับน้ำชลประทานจากเขื่อนน้ำอูนและอ่างเก็บน้ำต่างๆ ตลอดปี จึงมีการปลูกพืชฤดูแล้งเกิดขึ้น พื้นที่นับแสนไร่ถูกพลิกฟื้นขึ้นมาหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว ทั้งการทำนาปรัง ปลูกพริก แดงโม แดงแคนตาลูป มะเขือเทศ และอื่นๆ มากมาย

พืชเหล่านี้เกษตรกรจะใช้สารเคมีจำนวนมากเพื่อเป็นทั้งตัวเร่งผลผลิต กำจัดวัชพืช ศัตรูพืช

นายสำราญ เทพิน ประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านพอกน้อย อ.พรรณานิคม กล่าวว่า ในช่วง 20 ปีมานี้เกษตรกรในหมู่บ้านใช้สารเคมีจำนวนมาก เศรษฐกิจในหมู่บ้านมีเงินไหลเวียนตลอดปี แต่สิ่งหนึ่งที่พบในชุมชนคือชาวบ้านหาซื้อสารเคมีได้ง่ายมีขายทั่วไป และบริษัทที่มาส่งเสริมให้ชาวบ้านเพาะปลูกจะทำแบบครบวงจรคือ รับซื้อผลผลิตในราคาสูง แต่เกษตรกรต้องใช้สารเคมีตามที่แนะนำ ชาวบ้านเมื่อเห็นว่าไม่ได้ลงทุนอะไรมากก็ลองทำดู ปรากฏว่าได้เงินจำนวนมาก แต่หารู้ไม่ว่าสารเคมีเหล่านั้นในปีต่อมาต้องเพิ่มปริมาณสูงขึ้น เพราะโรคหรือแมลงมีภูมิคุ้มกันตามไปด้วย

เมื่อเกษตรกรเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเคมีก็พบว่า หลายคนเสียชีวิตเร็วและง่าย บางรายนอนอยู่ดีๆ ก็หัวใจล้มเหลว

เมื่อมีการเข้ามาสู่มตรวจเจาะเลือดตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพบว่า ชาวบ้านมีสารเคมีสะสมในร่างกายมากผิดปกติ

ขณะที่นางวีระนุช เข้มกระโทก เลขาฯชมรมผู้สูงอายุบ้านพอกน้อย กล่าวว่า เมื่อสารเคมีคร่าชีวิตของผู้คนในชุมชนอย่างมาก ชาวบ้านจึงรวมตัวกันก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้นเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา มีสมาชิกทั้งสิ้น 1,200 คน ทั้งตำบล โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ จะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตร แต่จะใช้การทำเกษตรแบบดั้งเดิมในอดีตแทน

เนื่องจากทุกคนมองเห็นถึงพิษภัยของสารเคมี โดยตอนนี้เฉลี่ยผู้สูงอายุมีอายุไม่ถึง 70 สักรายไม่เหมือนอดีตที่ผ่านมา ซึ่งเชื่อกันว่าสาเหตุที่ทำให้อายุไม่ยืนมาจากการใช้สารเคมีมาก เฉพาะในหมู่บ้านพอกน้อยแห่งนี้เคยพบว่ามีการใช้เงินซื้อสารเคมีไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาทต่อปี

และยังมีปัญหาที่พบคือ แหล่งน้ำปนเปื้อนสารเคมี ดินเสื่อมสภาพ น้ำเสียปนเปื้อนด้วยสารพิษ ชาวบ้านมีอายุสั้นลงโดยไม่ทราบสาเหตุ กุ้ง หอย ปู ปลาหมดไป เหล่านี้ล้วนมาจากสารเคมีทั้งสิ้น นอกจากนั้นคนในหมู่บ้านและตำบลเมื่อนำไปเจาะเลือดจะพบว่า มีสารเคมีปนเปื้อนเกือบทุกคนจนเป็นที่น่าตกใจ

และที่สำคัญจะไม่เป็นแรงงานให้กับนายทุนที่กอบโกยเอาผลประโยชน์อีกแล้ว เพราะเมื่อเจ็บป่วยไม่เคยมาดูแล